

ข่าวหนังสือพิมพ์
ประจำวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม และ
กระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน ฉบับดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

- จับตา...ใครจะเข้าวิน แก้อื้อประธานศาลฎีกา จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์
- ตชด.โหดแพ่คดี จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ มติชน แนวหน้า

MIC MATICHON INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source : ผู้อวดการรายวัน	
Date : 7 1 ส.ย. 2560 Page : 3	No :

จับตา...ใครจะเข้าวัน เก้าอี้ประธานศาลฎีกา



ประมุขอำนาจตุลาการ ประธานศาลฎีกา นายวีระพล ตั้งสุวรรณ มีอายุครบ 65 ปีในปีนี้เป็นเหตุให้ต้องลงจากเก้าอี้ ไปเป็นผู้พิพากษาอาวุโส เก้าอี้ประมุขฝ่ายตุลาการจะว่างลง เลยมีข่าวออกมาในช่วงนี้ว่าคนใหม่ที่จะขึ้นแทนคือ นายศิริชัย วัฒนโยธิน ประธานศาลอุทธรณ์กลาง

○○○○○

ถ้านายศิริชัยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการตุลาการหรือ กต. ก็นับว่าเป็นไปตามลำดับอาวุโส ตามนิติประเพณีของวงการตุลาการที่จะจัดลำดับอาวุโสในศาลสูงให้ ประธานศาลอุทธรณ์กลางมีอาวุโสอันดับหนึ่งที่จะได้รับการเสนอชื่อขึ้นเป็นประธานศาลฎีกา ส่วนรองประธานศาลฎีกาได้ถูกจัดให้มีอาวุโสรองลงมา คือรองประธานศาลฎีกาจะครองอาวุโสเป็นอันดับสองถัดจากประธานศาลอุทธรณ์กลาง

○○○○○

ควรทราบว่า ตามประเพณีขององค์กรตุลาการวางระบบให้มีรองประธานศาลฎีกา 6 คน รองประธานศาลฎีกาคคนที่ 2 จะมีอาวุโสอันดับ 3 และรองประธานศาลฎีกาอันดับ 6 ก็จะมีอาวุโสเป็นอันดับ 7

○○○○○

ส่วนประธานศาลอุทธรณ์ที่มีทั้งหมด 9 ภาค เมื่อประธานศาลอุทธรณ์กลางมีอาวุโสอันดับหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า ประธานศาลอุทธรณ์ตัวเลขทั้งหลายจะได้รับการจัดอาวุโสตามหลังประธานศาลอุทธรณ์กลาง จึงมีเพียงประธานศาลอุทธรณ์กลางคนเดียวที่มีอาวุโสในระบบคุณธรรมเหนือกว่ารองประธานศาลฎีกา

○○○○○

ดังนั้น ถ้ามีการตั้งประธานศาลฎีกา บุคคลที่จะได้รับการพิจารณา
อันดับแรกก็เป็นประธานศาลอุทธรณ์กลาง แต่ก็ไม่ใช่ที่จะเสนอคนอื่นไม่ได้
ในกรณีที่ยังหาผู้ที่จะเป็นประมุขตุลาการไม่ได้ คนที่จะถูกนำชื่อเข้าชิง
เก้าอี้ประมุขตุลาการที่จะถูกพิจารณาในลำดับถัดไปก็คือ รองประธาน
ศาลฎีกาคณะหนึ่ง และรองประศาลฎีกาในลำดับรองลงมาเรื่อยๆ

○○○○○

นี่ก็นับว่า เป็นนิติประเพณีอีกบทหนึ่งที่ยึดถือเป็นแนวทางแต่งตั้ง
ประมุขตุลาการ ถ้าหากมีเหตุการณ์แต่งตั้งผู้มีอาวุโสสูงสุดไม่ได้ คน
ที่มีอาวุโสลำดับถัดลงมาก็สามารถที่จะได้รับการแต่งตั้งแทน เช่นในอดีต
ปีที่ **ศาสตราจารย์ประสาทน์ อวยชัย** ขณะนั้นเป็นรองประธานศาล
ฎีกาคำตำแหน่งร่วมกับ นายสรรเสริญ ไกรจิตติ เป็นประธานศาลอุทธรณ์
กลาง

○○○○○

แต่ทั้งสองท่านพลาดตำแหน่งประธานศาลฎีกา ไปให้กับ **นายภิญโญ
ธีรนิติ** รองประธานศาลฎีกา ที่มีอาวุโสน้อยกว่า นี่เป็นเหตุการณ์แต่งตั้งประมุข
ตุลาการเมื่อปี พ.ศ.2527 ซึ่งต้องบันทึกว่าเป็นรายการพลิกกลีกลอกถล่มหลาย
เป็นข่าวเกรียวกราว เพราะเสียงคณะกรรมการตุลาการแตกไม่ทราบว่าเป็นเพราะ
เหตุใด? หลังจากนั้นอีกไม่นานก็เกิดวิกฤติตุลาการ

○○○○○

อีกกรณีที่ได้อำนาจประมุขตุลาการด้วยการเลือกคนที่มีอาวุโสน้อยกว่า
มาแทน ก็เป็นปี 2541 ที่ **นายปิ่นทิพย์ สุจิตร์กุล** รองประธานศาลฎีกาขึ้นมา
เป็นเบอร์หนึ่งแห่งอำนาจตุลาการแข่ง **นายอุดม เฟื่องฟุ้ง** ประธานศาล
อุทธรณ์กลางที่เป็นตัวเต็ง

○○○○○

ปีนี้การชิงชัยประธานศาลฎีกา ดูเหมือนจะราบรื่นในตอนแรก แต่พอ
มีข่าวซุบซิบออกสื่อว่าต้องลุ้นที่ใครจะขึ้นแทนเป็นประธานศาลฎีกาคณะต่อจาก
นายวีระพล ตั้งสุวรรณ ที่ขณะนี้ได้มีมติจาก กต. ให้ลงไปดำรงตำแหน่ง
ผู้พิพากษาอาวุโสแล้ว จากการประชุมคณะกรรมการตุลาการเมื่อวานนี้
(19 มิ.ย.60) ดังนั้น การสรรหาตัวประธานศาลฎีกาคณะใหม่ก็ต้องมีขึ้นใน
การประชุม กต.นัดต่อไป

○○○○○

ตัวตั้งประธานศาลฎีกาตามนิติประเพณีก็คือ ประธานศาลอุทธรณ์
กลาง นายศิริชัย วัฒนโยธิน ส่วนแคนดิเดตก็เป็นรองประธานศาลฎีกา
อันดับหนึ่ง คือ นายชีพ จุลมนต์ ทั้งสองท่านเป็นศิษย์เก่าลูกพ่อขุน นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถ้าไม่มีรายการลือกล่มใหญ่เหมือนปีอาจารย์
ประภาสณ์ นิติศาสตร์รามฯ จะขึ้นมาเป็นประมุขศาลครั้งแรก

○○○○○

แต่วงการตุลาการไม่ค่อยยึดถือสถาบันการศึกษาในระดับชั้น
ปริญญาตรีเหมือนหน่วยราชการฝ่ายอื่น จบนิติศาสตร์มาจากสถาบันไหน
ไม่สำคัญ แต่ตุลาการเชื่อว่าทุกคนล้วนผ่านสถาบันนิติบัณฑิตที่เป็นเข้าหลอม
อันเดียวกัน

○○○○○

ในวันเดียวกัน ที่มีการประชุม กต. นายชีพ จุลมนต์ รองประธาน
ศาลฎีกาเบอร์หนึ่ง ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยรามฯ ให้ได้รับปริญญา
นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมกับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์
องคมนตรีที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขารัฐศาสตร์

○○○○○

จากความเคลื่อนไหวด้านนี้ทำให้เกิดเสียงวิจารณ์มาถึงเส้นทางในสถาบัน
ตุลาการของท่านชีพ จุลมนต์ด้วย

○○○○○

การก้าวสู่ตำแหน่งใหญ่เป็นสิ่งที่บางครั้งระบุได้ แต่บางเวลาก็พลิกผัน
ได้อย่างคาดไม่ถึง การแต่งตั้งประมุขตุลาการปีนี้พอมีข่าวออกสื่อ ก็ว่ากันว่า
เป็นความแน่นอนในความไม่แน่นอน หากสองท่านคือ ท่านศิริชัย กับ
ท่านชีพพลาดตำแหน่ง ชื่อของรองประธานศาลฎีกาลำดับรองลงไปก็จะถูก
หยิบยกขึ้นมาพิจารณา

○○○○○

แต่ว่า ในปีนี้รองประธานศาลฎีกาในอันดับสอง คือ
นายวิรัช ชินวินิจกุล ได้รับโปรดเกล้าฯ เป็นองคมนตรี
ไปแล้ว รองอันดับสามและสี่อายุครบ 65 ปีในปี นี้ ก็เลย
ต้องเลื่อนลงมาเป็นคิวของ นายธนฤกษ์ นิตินิเรศ อดีต
ประธานแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ในศาลฎีกา ที่ตอนนี้ครองอาวุโสอันดับ 4 จะได้รับการ
พิจารณาเสนอชื่อเป็นประธานศาลฎีกา ก็มีโอกาasเป็น
ไปได้

○○○○○

ประมุขฝ่ายตุลาการเป็นตำแหน่งสำคัญ เป็นเกียรติยศ
ที่สูงส่ง ผู้ที่จะขึ้นมาเป็นได้นอกจากจะเพียบพร้อมด้วย
อาวุโส ผลงาน และบารมี ต้องมีวาสนาช่วยหนุนส่งด้วย

○○○○○

ในวันที่ 3 กรกฎาคมนี้ มีการประชุมคณะกรรมการ
ตุลาการ ที่มีวาระพิจารณาแต่งตั้งประธานศาลฎีกา จะ
ได้ใครขึ้นมาเป็นประมุขตุลาการคนที่ 44 ต้องติดตาม
ห้ามกะพริบตา .

○○○○○

“การก้าวสู่ตำแหน่งใหญ่
เป็นสิ่งที่บางครั้งระบุได้
แต่บางเวลาก็พลิกผันได้
อย่างคาดไม่ถึง
การแต่งตั้งประมุข
ตุลาการปีนี้
พอมีข่าวออกสื่อ
ก็ว่ากันว่า
เป็นความแน่นอน
ในความไม่แน่นอน

MIC	NATION INFORMATION CENTER	Subject Heading :
Source :	ไทยรัฐ	
Date : 21 มี.ค. 2560	Page : 15	No :

๔ ดชด.โหดแพ็คดี : เมื่อวันที่ 20 มี.ย. ศาลอาญารอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีอัยการ เป็นโจทก์ฟ้อง ร.ต.ต.ชุมพล ค้างประดิษฐ์ อายุ 50 ปี อดีต ผบ.หมู่ ผอ.6 บก.อก.ตชด. เป็นจำเลยฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา พกพาอาวุธปืนไปในทางสาธารณะ โดยไม่มีเหตุอันควรและไม่ได้รับอนุญาตศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุก 20 ปี 1 เดือนคดีนี้โจทก์นำสืบว่า เมื่อวันที่ 10 ม.ค.58 เวลา 01.00 น. ขณะที่ น.ส.จริยาภรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี แม่บ้านมหาวิทยาลัยของรัฐ มีความสัมพันธ์กับจำเลย พักอยู่กับลูกชายอายุ 6 ขวบ ในห้องเช่าซอยสุขโขทัย 7 มีนายกรธรรม อินทร อายุ 49 ปี อดีตเจ้าหน้าที่กองตุรการที่ประทับสำนักพระราชวัง อดีตเพื่อนชาย เข้ามาหาอยู่จนถึงเช้า จำเลยมาพบจึงโกรธมีปากเสียงชกต่อยกัน แล้วชักปืนยิงนายกรธรรมถึงแก่ความตาย ศาลอุทธรณ์พิเคราะห์จากร่องรอยบาดแผล เหตุงูใจ พยานบุคคล เจ้าพนักงานและพยานที่เกิดเหตุล้วนไม่มีเหตุปรักปรำที่จำเลยอุทธรณ์ทุกข้อฟังไม่ขึ้นพิพากษาเป็น.